

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2046/UBND-KTN**

*Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2023*

V/v tháo gỡ khó khăn,  
vướng mắc cho các doanh  
nghiệp hoạt động sản xuất,  
kinh doanh xuất nhập khẩu  
trên địa bàn tỉnh  
Quảng Ngãi

Kính gửi: Bộ Công Thương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Công Thương tại Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương tổ chức ngày 18/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-BCT ngày 12/8/2022 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế quy định trách nhiệm, nghĩa vụ và điều kiện của các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; theo đó, việc ủy quyền cấp C/O cho các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế sẽ hết hiệu lực vào ngày 12/02/2023. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, tiếp tục cấp lại ủy quyền cấp C/O cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

2. Thời gian qua, thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, giá biến động với biên độ lớn, thị trường trong nước có tình trạng thiếu hụt nguồn cung, một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa và tạm ngừng bán, điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống sinh hoạt người dân. Nhằm bảo đảm duy trì và tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã bổ sung thêm nguồn dầu thô, nhập khẩu thêm các lô nguyên liệu trung gian (như C9, C10, Xylene, Reformate, Alkylate, Naphtha...). Theo lộ trình giảm thuế tại các Hiệp định thương mại tự do, sang năm 2024 thuế nhập khẩu đối với sản phẩm xăng dầu đã được điều chỉnh về mức thấp nhất là 0%. Tuy nhiên, mức thuế suất thuế nhập khẩu hiện nay đối với các nguyên liệu này đã làm hạn chế cơ hội để đưa các nguyên liệu này vào phối trộn tại Nhà máy (trong khi nguồn dầu thô của Nhà máy đã được điều chỉnh về mức thuế nhập khẩu là 0%).

Để góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, nâng cao cơ hội ở những thời điểm thị trường khan hiếm nguồn cung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho thị trường nội địa, kính đề nghị Bộ

Công Thương xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm mức thuế nhập khẩu đối với các nguyên liệu phối trộn cho nhà máy lọc dầu Dung Quất nhằm linh hoạt khả năng sản xuất xăng dầu của Nhà máy.

3. Từ giữa năm 2018 thị trường sản phẩm lọc hóa dầu nội địa có nhiều thay đổi khi NMLD Nghi Sơn đi vào sản xuất. Nguồn cung xăng dầu trong nước tăng lên rất nhiều khiến cho cán cân cung cầu xăng dầu nội địa dần được cân bằng. Bên cạnh đó, với các yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg, sản lượng xăng dầu cung ứng trên thị trường có thời điểm sẽ vượt nhu cầu nội địa hoặc có những thời điểm sản phẩm xăng dầu của BSR không thể tiêu thụ được tại thị trường nội địa. Để đảm bảo cho Nhà máy được vận hành an toàn và liên tục, ngoài phương án tiêu thụ tối đa sản phẩm tại thị trường nội địa, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (gọi tắt là BSR) buộc phải có kế hoạch xuất khẩu sản phẩm của NMLD Dung Quất sang các nước trong khu vực khi sản phẩm của nhà máy không thể tiêu thụ được tại thị trường nội địa (ngoài ra, hàng năm BSR xuất khẩu khoảng hơn 140-150 nghìn tấn FO). Tuy nhiên, sản phẩm lọc dầu của BSR khi xuất khẩu vẫn không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, do đó, phần thuế GTGT tăng không được khấu trừ này đang được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Điều này không những làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh mà còn làm giảm đi lợi thế cạnh tranh cũng như bất lợi cho BSR trong quá trình kinh doanh.

Kính nghị Bộ Công Thương, phối hợp cùng với Bộ Tài Chính xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền loại bỏ các sản phẩm được chế biến từ tài nguyên dầu thô ra khỏi danh sách các sản phẩm không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu (bao gồm cả xuất khẩu trực tiếp từ BSR hoặc thông qua các đầu mối).

4. Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, quy định: *“Chỉ có thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu”*. Hiện tại, BSR không phải là thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nên không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu dầu thô. Do đó, BSR không thể bán lại các lô dầu thô đã mua từ nước ngoài chưa nhập khẩu vào Việt Nam.

Để giải quyết khó khăn nêu trên, kính đề nghị Bộ Công Thương, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh lại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, theo hướng: Cho phép BSR bán lại các lô dầu thô mua từ nước ngoài trong trường hợp cấp bách khi bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, khi nhà máy có sự cố hỏng hóc, dừng vận hành hoặc không còn nhu cầu sử dụng.

5. Theo quy định tại Thông tư số 176/2014/TT BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với dầu thô Bạch Hổ. Trường hợp BSR phải xuất khẩu trong trường hợp Nhà máy phải dừng sản xuất thì mức thuế xuất khẩu có thể được tính thêm lần nữa cho BSR. Điều này dẫn đến việc

BSR không thể xuất khẩu hoặc xuất khẩu không hiệu quả.

Để giảm hạn chế thiệt hại khi nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn phải dừng khẩn cấp hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho hoàn thuế hoặc khấu trừ thuế, đặc biệt đối với dầu thô Bạch Hổ khi BSR phải xuất khẩu nhằm linh hoạt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN QNgai;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn;
- Công ty CP Đường Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu VT, KTN (Inphong207)



**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Phước Hiền**

